



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

.....

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๓๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง



กรมการปกครองย้ายข้าราชการ



นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๓ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นายนิത്യนิชัย บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
๒	นายสุรพันธ์ สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๓	นางสาวรุ่งอรุณ ดีเทียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๔	นายณัฐพล สงวนงาม หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๕	นายสุชิน จันทร์ปาน ป้องกันจังหวัดชุมพร	ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๖	นายสรเสรีญ คำทอง ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
๗	นายณัฐกรณ์ หน่อนิล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๘	<p>นายวิธาร สุขการ หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>
๙	<p>นายดอน จิตรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>
๑๐	<p>นายธนภัทร ทัฬหพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>
๑๑	<p>นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง</p>
๑๒	<p>นางสาวกัญญาพัชญ์ กุ่มงาม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง</p> 	<p>ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง</p> 

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑๓	<p>นายพิสิษฐ์ วีระชันคำ นักรักษาพยาบาลบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารโครงการฝึกอบรม ส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง</p>
๑๔	<p>นายเจริญชัย น้อยโสภาน หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง</p>
๑๕	<p>นางสาวฉลัศมา จุลเพชร หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอรัฐประเท จังหวัดสระแก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง</p>
๑๖	<p>นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม จำจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง</p>
๑๗	<p>นายวรรณพงษ์ วิไลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p> 	<p>ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p> 

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑๘	<p>นายกิตติภพ คงภาณีดิธธรรม ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>
๑๙	<p>นายธนันต์บุญย์ เพชรประไพ ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>	<p>ผู้อำนวยการส่วนการักษาความสงบเรียบร้อย ๑ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>
๒๐	<p>นางสาวสุวรรณ สีสดใส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร</p>
๒๑	<p>สิบเอก กิตติชัย บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p>
๒๒	<p>นายอดุลกิตติ์ อินแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>
๒๓	<p>นายสารัตน์ กริโธ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส</p>
๒๔	<p>นางสาวพิมพ์ภรณ์ สีน้าเงิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคูแก้ว จังหวัดอุดรธานี</p> 	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี</p> 

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๒๕	นายเสนีย์ กลั่นกล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๖	นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา
๒๗	นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘	พันจ่าเอก บุญรอด ขาวขาว หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๒๙	นายบัณฑิต นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๓๐	นายชโลธร ศรีระชา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
๓๑	นางสาววันที อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๒	นายหมวดโท สุจินต์สะพัด ศิริบุรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปัว จังหวัดน่าน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓	นายสุรพงศ์ สุวรรณเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา